

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๕๖



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ตามบัญชีแนบท้าย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๖๐๓๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประเด็นการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ประเด็น ดังนี้

๑. การตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. การตรวจติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. การตรวจติดตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔. การตรวจติดตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
๕. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๖. การตรวจติดตามการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM
๗. การตรวจติดตามการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๗.๑ การติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี ๒๕๖๗
 - ๗.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗
 - ๗.๓ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ


ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด จังหวัดนราธิวาส จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ในแบบตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ อย่างละเอียดในทุกประเด็น โดยจัดส่งรายงานให้จังหวัดนราธิวาส เป็นหนังสือและรูปแบบไฟล์ Word ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ policy.narathiwat01@gmail.com เพื่อจังหวัดนราธิวาสจักได้รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส www.narathiwat.go.th หัวข้อ “ระบบหนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี



(ตระกุล โทธรรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๘ ต่อ ๗๕๙๔๘

ด่วนที่สุด

บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑. ปลัดจังหวัดนราธิวาส
๒. พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
๓. ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๔. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๑	<p>การตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานของจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมู่บ้านยั่งยืน เป็นอย่างไร คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ หรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมี ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมี ปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<p>- ปค. - จว. ทุกจว.</p>
๒	<p>การตรวจติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการดำเนินกิจกรรมแบ่งปันพันธุ์ไม้ โดยมีการแบ่งปันพันธุ์ไม้พันธุ์ผักที่เพาะในพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา ทุกแห่ง ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่/ในชุมชน หรือผู้สนใจใกล้เคียง จำนวนไม่น้อย กว่าแห่งละ ๗๓ ต้น แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” โดยดำเนินการในครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แล้วหรือไม่ อย่างไร และดำเนินการร่วมภาคีเครือข่ายใดบ้าง - จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้มีชีวิต และยั่งยืนอย่างไร - จังหวัดมี ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมี ปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<p>- พช. - จว. ทุกจว.</p>
๓	<p>การตรวจติดตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลความคืบหน้าของจังหวัดในการดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นอย่างไร และจังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ สวนไพรท้องถิ่นเรา กิจกรรมที่ ๒ ปลุกปักษ์รักษ์สมุนไพร กิจกรรมที่ ๓ สวนสมุนไพรท้องถิ่น ทรงคุณค่า กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นครบทั้ง ๔ กิจกรรม แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดที่ได้ดำเนินการครบทั้ง ๔ กิจกรรมแล้ว จังหวัดได้คงสภาพแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสม สมพระเกียรติ และมีการจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้จากสวนสมุนไพรอย่างเป็นระยะแล้วหรือไม่ อย่างไร 	<p>- สถ. - จว. ทุกจว.</p>

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	
๔	<p>การตรวจติดตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แบบลายผ้าพระราชทาน และส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP นำแบบลายผ้าพระราชทานเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมในทุกภูมิภาคแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการรณรงค์ และส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องผ่านส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีการส่งเสริมผู้ประกอบการใช้วัสดุธรรมชาติในการย้อมสี สร้างอัตลักษณ์ พัฒนาเทคนิค รูปแบบ และวิธีการการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ เปลือกไม้ หรือต้นไม้ประจำจังหวัดแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีการส่งเสริมช่องทางการตลาด และสนับสนุน ต่อยอดสู่สากล โดยการนำนางพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญากระดับสินค้าผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีการจัดทำแผนการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยนำแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวัณวรีภรณ์” และ “ผ้าลายชบาปัตตานี” เป็นต้นแบบ แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมี ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<ul style="list-style-type: none"> - พช. - จว. ทุกจว.
๕	<p>การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้ดำเนินการ Kick Off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประกาศวาระการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นวาระจังหวัด/อำเภอ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด/อำเภอแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีผลการดำเนินงานการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างไร (มีเงินทุนปัญหา/ทุนศรัทธาจำนวนเท่าไร/มีสมาชิกจำนวนเท่าไร) และมีการใช้กระบวนการ ๕ ก อย่างไรบ้าง/มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายใด - จังหวัดมีการวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในอนาคตอย่างไร - จังหวัดมี ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<ul style="list-style-type: none"> - พช. - จว. ทุกจว.

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๖	<p>การตรวจติดตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินการของจังหวัดในการสำรวจจากระบบ ThaiQM เดิม (Re-X-Ray) ว่าได้รับการแก้ไขปัญหาคืบคลานแล้วหรือไม่ รวมถึงสำรวจข้อมูลครัวเรือนตกหล่นหรือครัวเรือนเดิมที่มีปัญหาใหม่เพิ่มเติม พร้อมทั้ง สำรวจข้อมูลครัวเรือนรายใหม่ในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ผ่านระบบ ThaiQM เพื่อครอบคลุมทุกครัวเรือน - จังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ เร่งรัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาคืบคลานที่ตรงกับครัวเรือนและตรงตามสภาพปัญหา (ตัดเสื้อพอดีตัว) สถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมี ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมี ปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคืบคลานในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาคืบคลานได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปค. - จว. ทุกจว.
๗	<p>การตรวจติดตามการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๗.๑ การติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี ๒๕๖๗ ของจังหวัดเป็นอย่างไร กรณีเกิดสถานการณ์วาตภัยจากพายุฤดูร้อนจังหวัดได้มีแนวทางดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมี ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมี ปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคืบคลานในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาคืบคลานได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปก. - จว. ทุกจว.
	<p>๗.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ของจังหวัดเป็นอย่างไร กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดได้ดำเนินการอย่างไร - จังหวัดได้เตรียมความพร้อม ในการรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมี ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมี ปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคืบคลานในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาคืบคลานได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปก. - จว. ทุกจว.
	<p>๗.๓ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคืบคลานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์คืบคลานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะเป็นอย่างไร กรณีเกิดเหตุดังกล่าวจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคืบคลานอย่างไร - จังหวัดมีแนวทางในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคืบคลานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมี ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมี ปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคืบคลานในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาคืบคลานได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปก. - จว. ทุกจว.

หมายเหตุ : ๑. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงให้คำแนะนำต่อหน่วยรับตรวจแล้ว หน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้ยุติได้ในพื้นที่

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับข้อเสนอจากหน่วยรับตรวจ มาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ข้อยุติหรือดำเนินการต่อ หรือเป็น ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้ค้นพบจากการตรวจราชการหรือจากปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยรับตรวจที่ผู้ตรวจราชการนำมาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

๓. ประเด็นการตรวจราชการ หมายถึง ประเด็นสำคัญตามแผนงาน/โครงการที่ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ และเชิงนโยบาย เพื่อให้หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ

๔. ประเด็นเน้นย้ำ หมายถึง ประเด็นสำคัญตามแผนงาน/โครงการที่รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกำกับหรือให้หน่วยรับตรวจเร่งดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร

แบบตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

ตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

หน่วยงาน.....

การตรวจติดตามงานประจำที่สำคัญ นโยบาย แผนงาน โครงการ การตรวจติดตามงานนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย งานอื่น ๆ

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	การดำเนินการและผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค (ไปรตระบุ)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ของจังหวัด (ไปรตระบุ)	ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ ของจังหวัด (ไปรตระบุ)
๑					
๒					
๓					

หมายเหตุ

๑. สามารถดาวน์โหลดแบบตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ได้ที่ www.narathiwat.go.th หัวข้อ “ระบบหนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส”

๒. จัดส่งรายงานให้จังหวัดนราธิวาสเป็นหนังสือและรูปแบบไฟล์ Word ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ policy.narathiwat01@gmail.com